



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 873
Chủ nhật
Ngày 22 - 9 - 2024

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
126 - PHỐ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3836.308 - 0227.3832.958 - 0227.3836.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



TIỀN HẢI

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

(Xem trang 2)



Diện mạo nông thôn môi nâng cao xã Nam Cường (Tiền Hải).

Trang 8

“CHÀNG TRAI VÀNG” của võ thuật chiến đấu



Quét mã QR để xem Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://baothaibinh.com.vn>



Quét mã QR để xem phiên bản báo in trên Báo Thái Bình điện tử



Quét mã QR để xem Fanpage Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://www.facebook.com/baothaibinh.com.vn>

TIỀN HẢI

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo

■ ĐÀO QUYÊN

Công tác tuyên giáo của huyện Tiên Hải thời gian qua luôn bám sát cơ sở, đồng thời có nhiều đổi mới, sáng tạo, nhờ vậy chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên.

Khu công nghiệp Hải Long là một trọng điểm của tỉnh có quy mô lớn với hơn 296ha, vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên địa bàn các xã: Đông Long, Đông Trà, Đông Xuyên, trong đó 90% diện tích thuộc địa bàn xã Đông Trà. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đông Trà cho biết: Để nhân dân đồng thuận, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, xã còn thành lập các tổ tuyên truyền tới các gia đình vận động với phương châm “mưa dầm thấm lâu” và kiên trì thuyết phục. Các phương án đền bù, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, các loại thủ tục hành chính đều được xã công khai rõ ràng; phổ biến, giải thích cụ thể, chi tiết. Đến nay, hơn 1.100 hộ dân trên địa bàn xã trong diện giải phóng mặt bằng đợt 1 và đợt 2, giai đoạn 1 của dự án đều cơ bản đồng thuận, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương thu hồi đất để tạo quỹ đất xây dựng khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Cung, thôn Tân Hải, xã Đông Trà cho biết: Sau khi được tuyên truyền, chúng tôi đã hiểu được chủ trương, thấy được lợi ích của việc xây dựng khu công nghiệp, vì vậy gia đình nhất trí bàn giao toàn bộ diện tích đất nằm trong quy hoạch và mong khu công nghiệp sớm hoàn thành, thu hút được nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, tạo nhiều việc làm cho người dân.

Theo ông Lương Chiến Thành, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Hải: Với phương châm “tuyên giáo đi trước, đi cùng và hướng mạnh về cơ sở”, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện, huy động sự vào cuộc của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Qua đó tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của huyện thời gian qua.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chú trọng nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng đa dạng hóa hình thức triển khai, quán triệt; phát huy ưu thế hình thức học



Cán bộ xã Đông Trà (Tiên Hải) gặp gỡ, tuyên truyền người dân có đất trong diện thu hồi đồng thuận để giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp Hải Long.

tập trực tuyến. Mỗi đợt triển khai trực tuyến đều thu hút gần 4.000 lượt cán bộ, đảng viên trong toàn huyện tham gia, trở thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện. Đối với các đơn vị chưa đủ điều kiện tổ chức điểm cầu trực tuyến, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi các đơn vị triển khai quán triệt, học tập bằng hình thức trực tiếp bảo đảm theo đúng kế hoạch.

Đồng thời, thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên bảo đảm về số lượng và chất lượng; có năng lực, uy tín cao và có phương pháp truyền đạt hấp dẫn, dễ hiểu. Hiện nay, huyện xây dựng được đội ngũ báo cáo viên cấp huyện gồm 15 đồng chí; báo cáo viên cấp xã 32 đồng chí. Ngoài ra, Ban còn chủ động triển khai, nghiên cứu, tham mưu tổng kết, đánh giá nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn;

đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương; phát hiện, cổ vũ và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Duy trì việc tham mưu, biên tập, in và phát hành bản tin Thông tin nội bộ của huyện hàng tháng, bảo đảm nội dung và hình thức, góp phần đưa thông tin về chủ trương của lãnh đạo tỉnh và huyện trong sinh hoạt chi bộ, trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, góp phần để các chủ trương, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhân dân, Ban thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện quy trình và tổ chức sưu tầm, biên soạn, in và phát hành lịch sử đảng bộ địa phương. Đến nay, toàn huyện đã xuất bản 37 ấn phẩm lịch sử đảng bộ, trong đó có 5 ấn phẩm quy mô cấp huyện. Bên cạnh đó, Ban còn thực hiện tốt vai trò định hướng thông tin, giữ vững trận địa tư tưởng trên địa bàn huyện, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Qua đó góp phần đắc lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, xây dựng huyện ngày càng phát triển.



Thi công hạ tầng khu công nghiệp Hải Long (Tiên Hải).

PHỤ NỮ ĐÔNG QUAN Giúp nhau phát triển kinh tế

■ THU HIỂN

Với tinh thần chung tay vì hội viên phụ nữ nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đông Quan (Đông Hưng) tích cực thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần giảm nghèo tại địa phương.

Cách đây 2 năm kinh tế khó khăn nên chị Hoàng Thị Ngân, thôn Nam Doanh được Hội LHPN xã tín chấp với ngân hàng cho vay trên 70 triệu đồng, cử tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đi tham quan một số mô hình làm kinh tế giỏi trong và ngoài huyện. Có vốn, có kiến thức chị Ngân mạnh dạn đầu tư chuyển đổi 6 sào ruộng cấy lúa kém hiệu quả phát triển mô hình VAC. Chị Ngân cho biết: Tôi thấy củ riềng ngoài việc sử dụng để nấu ăn trong gia đình, có nhiều doanh nghiệp cũng cần số lượng lớn riềng để chế biến, xuất khẩu làm gia vị, nên rất dễ bán. Mặt khác, riềng là cây dễ trồng và ít bị sâu bệnh. Vì vậy, tôi đã trồng 4 sào riềng. Mỗi vụ gia đình thu trên 10 tấn củ riềng, thương lái tới tận nhà mua, giá ổn định 8.000 - 9.000 đồng/kg. Riêng 2 năm cho thu hoạch, vì vậy để lấy ngân nuôi dài, trên bờ tôi xây chuồng nuôi trên 1.000 con ngan và hàng chục con chim bồ câu, dưới ao tôi thả cá truyền thống. Ngan, chim bồ câu chị Ngân mua giống ở cơ sở uy tín, tiêm phòng đầy đủ, đúng định kỳ, giữ chuồng sạch sẽ, cho ăn đủ chất nên không bị dịch bệnh, xuất chuồng 2 lần/năm. Ngoài ra, chị Ngân còn cấy 4 mẫu lúa hàng hóa, thu 8 - 9 tấn



Chị Hoàng Thị Ngân, xã Đông Quan mỗi vụ thu 10 tấn củ riềng.

thóc/vụ. Mỗi năm gia đình chị Ngân thu trên 100 triệu đồng từ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Còn chị Bùi Thị Huế, thôn Phong Châu cũng nhờ nguồn vốn vay, kiến thức tiếp thu được từ các lớp tập huấn do các cấp hội phụ nữ tổ chức, chị năng động, tích cực học hỏi và mạnh dạn cải tạo vườn tạp, chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả đưa cây, con có giá trị kinh tế cao vào chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế gia

đình. Chị Huế chia sẻ: Khi tôi còn đang loay hoay chưa biết làm gì để tăng thu nhập cho gia đình thì được Hội LHPN xã tập huấn trang bị kiến thức phát triển sản xuất, chăn nuôi, khởi sự kinh doanh. Xây dựng xong kế hoạch thì lại thiếu vốn, Hội LHPN xã đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho tôi vay vốn đầu tư làm ăn. Trên diện tích gần 4.000m² vườn và ao tôi trồng trên 400 cây ăn quả các loại kết hợp nuôi chim bồ câu, cá, ba ba...

Gia đình cũng buôn bán vật liệu xây dựng, tạo việc làm cho 6 lao động địa phương. Doanh thu đạt hàng trăm triệu đồng/năm.

Để đồng hành cùng chị em phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, hàng năm Hội LHPN xã Đông Quan phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hàng chục lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, tổ chức cho hội viên đi tham quan các mô hình hiệu quả để chị em về áp dụng vào thực tiễn đồng ruộng, vườn, ao, chuồng của gia đình. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã còn tín chấp với các ngân hàng cho gần 600 hội viên vay trên 37 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất, khởi sự doanh nghiệp. Bà Hà Thị Như Quỳnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Quan cho biết: Hiện toàn xã có trên 40 mô hình kinh tế do chị em làm chủ, mỗi năm cho thu nhập hàng chục tới hàng trăm triệu đồng, trong đó 3 mô hình được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen. 3 năm qua, Hội LHPN xã bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả đã đồng hành, giúp 16 gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống 0,9%.

Thời gian tới, không chỉ tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật mà trên cơ sở các mô hình phát triển kinh tế thành công, Hội LHPN xã tổ chức cho các hội viên đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm; vận động các chị phát triển kinh tế hiệu quả chia sẻ, giúp đỡ, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ giống chất lượng cho các chị em có nhu cầu để cùng phát triển kinh tế gia đình.

Anh Ngữ đam mê làm nông nghiệp

■ NGUYỄN TRIỆU

Với niềm đam mê làm nông nghiệp, anh Nguyễn Đốc Ngữ, hội viên nông dân xã Đông Cơ (Tiền Hải) đã chịu khó tìm tòi, học hỏi và xây dựng thành công mô hình nuôi cá thương phẩm, trồng cây ăn quả cho thu lãi hơn 300 triệu đồng/năm.

Đến thăm mô hình của anh Ngữ vào dịp thu hoạch, chúng tôi cảm nhận được không khí phấn khởi của gia đình. Những vườn cây sai trĩu quả và những mẻ lưới đầy ắp các loại cá là thành quả sau hơn 20 năm miệt mài lao động của anh nông dân chất phác này. Vốn là dân đi biển, nuôi ngao và đam mê làm giàu nên năm 2005, anh Ngữ đầu tư đất đầu tư mô hình chăn nuôi, trồng trọt với số vốn 5 tỷ đồng. Anh chia sẻ: Nhờ có diện tích đất rộng, tôi đã đào 5 ao rộng 2ha và nhiều ao nhỏ để nuôi các loại cá truyền thống như: trắm, chép, mè... Sau khi mô hình cho kết quả tốt, tôi ký kết với các công ty để cung cấp cá thương phẩm bảo đảm đầu ra ổn định. Ngoài ra, tôi tận dụng lha đất còn lại để trồng các loại cây ăn quả.

Để mô hình luôn duy trì phát triển ổn định, hiệu quả, anh Ngữ tích cực tham gia các lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, tham quan, học tập và chia sẻ

kinh nghiệm với chủ các mô hình nuôi cá giống có hiệu quả để phục vụ cho công việc nuôi cá của mình. Khi việc nuôi cá truyền thống gặp nhiều khó khăn về giá cả, anh Ngữ nhanh chóng tìm hiểu để kết hợp nuôi giống cá mới nhằm cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Anh đã lựa chọn nuôi thêm giống cá đối thuần nước ngọt để tiếp tục với đam mê làm giàu từ nông nghiệp. Theo anh Ngữ, thời gian đầu, anh nuôi thử nghiệm giống cá này trên diện tích ao lha. Cá đối thuần nước ngọt rất dễ nuôi, có thể tận dụng nguồn thức ăn có sẵn trong tự nhiên. Khi được chăm sóc theo đúng quy trình, cá đối thuần nước ngọt sẽ có trọng lượng trung bình khoảng 600 - 700 gram/con. Với sản lượng cao và giá bán từ 65.000 - 70.000 đồng/kg, việc nuôi cá đối thuần nước ngọt cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so nuôi cá truyền thống. “Mặc dù tôi chỉ thả cá giống 1 lần nhưng thu hoạch được cá thương phẩm trong 2 năm. Gia đình chủ yếu bán cá theo đơn hàng với sản lượng khoảng 2 tấn/năm. Cùng với việc xuất bán được hàng chục tấn quả/năm, gia đình tôi thu lãi hơn 300 triệu đồng từ mô hình sản xuất nông nghiệp” - anh Ngữ chia sẻ.



Anh Nguyễn Đốc Ngữ, hội viên nông dân xã Đông Cơ (Tiền Hải) thu lãi hơn 300 triệu đồng/năm từ mô hình nuôi cá, trồng cây ăn quả.

Ông Vũ Thành Liêm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Cơ đánh giá: Hội viên Nguyễn Đốc Ngữ là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi của xã Đông Cơ. Hiện nay, anh đang giúp cho từ 3 - 4 lao động thời vụ làm việc tại mô hình với thu nhập cao. Bên cạnh đó, anh sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm, tận tình giúp đỡ hội viên nông dân trong xã về kỹ thuật nuôi cá để mọi người có thêm cách làm mới. Thành công của anh Ngữ với mô hình nuôi cá, trồng cây ăn quả

đã tạo thêm động lực, khích lệ người dân nơi đây cùng nhau phát triển kinh tế trên chính đồng ruộng quê hương. Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các giải pháp hỗ trợ hội viên về mọi mặt để nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, đưa phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững” ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Hương ước xưa quy định về khuyến học

■ NGUYỄN THANH
Vũ Quý, Kiến Xương

Thái Bình là một miền quê giàu truyền thống hiếu học. Qua khảo sát các bản hương ước cổ cho thấy những hình thức khuyến học phổ biến của các làng xưa là dành ruộng học điền để chăm lo sự học. Nhiều làng có hình thức trợ cấp giấy bút để giúp con em nhà nghèo theo học và hình thức phổ biến là miễn tạp dịch cho người đi học, xếp ngôi thứ cao trong vị thứ đình trung đối với người đỗ đạt, khen thưởng đối với người có công nuôi dưỡng...

Hầu hết các hương ước đều khuyến học theo tinh thần học để mở mang sự hiểu biết để cho làng văn minh tiến bộ. Mỗi làng có cách quy định riêng cho phù hợp, nhưng đều nhằm thúc đẩy và duy trì học phong cho hưng thịnh.

Hương ước xã Hưng Quan (thành phố Thái Bình) quy định: “Bốn phận cha mẹ đẻ con ra khi lên 8 tuổi phải cho đi học, để học tập có luân lý, biết đường ăn ở, không nên để con du đàng cho mất nét người, nếu làng khi nào đủ tiền thì làm nhà trường, nuôi thầy giáo để con trẻ đến học. Tiền chi phí về việc học và cấp lương thầy giáo cùng đóng bàn ghế đều lấy tiền của công dân. Khi nhà trường làm xong thời làng để phòng một món tiền mua sách và giấy bút để cấp cho trẻ con nhà nghèo”.

Làng Lục Linh (Thái Thụy) quy định: “Trong làng đã dựng ra trường hương học. Thầy giáo người ở trong làng ra dạy hay ở nơi khác đến dạy lương mỗi tháng 10 đồng (thời giá năm 1942 quy ra thóc tương đương 500kg). Tiền ấy bố vào với thuế. Khuôn phép và cách dạy nhà trường, thầy giáo phải tuân theo lệnh của các quan đốc kiểm tra. Nhà ai có con từ 7 tuổi trở lên phải cho ra trường học. Mọi học sinh phải giữ cách vệ sinh cho thật sạch sẽ, phải tôn kính thầy giáo như cha mẹ vậy. Học sinh nào vô phép, bậy bạ thầy giáo đuổi ra”.

Hương ước làng Hậu Thượng (Hưng Hà) quy định: “Người trong làng có con cho đi học, đến 18 tuổi còn theo học dân miễn tạp dịch cho, nếu người có tài, học được mà nhà thanh đạm, dân trừ giấy bút cho... bất cứ đàn ông hay đàn bà góa nuôi con học đỗ cử nhân, tú tài bản xứ trở lên dân trích ruộng công điền nhất đẳng năm sào thưởng người nuôi con ấy được nhận ruộng ấy cấy hưởng hoa lợi mãi mãi”.

Hương ước làng Tô Xuyên (Quỳnh Phụ) quy định: “Trong thôn hương lý cần phải khuyến bảo cho dân làng nhà ai có con phải cho đi học, vì trong làng có nhiều người học thì mới có văn minh tiến hóa được... nhà ai có con lên 8 tuổi phải cho ra trường công học tập... cấm không được cho trẻ em lêu lổng”.

Làng Long Mỹ (Đông Hưng) có 4 điều quy định chi tiết về việc học. Điều 113 quy định: “Việc học là việc rất cần cho người ta, vì có học thì trí khôn mới mở mang, kiến thức mới rộng rãi và mới biết được luân thường, đạo lý đối đãi với xã hội và gia đình. Nước mà văn minh, thịnh vượng cũng do ở nền giáo dục phổ thông... Trong làng ai có con đến 7 tuổi thì phải cho ra trường học tập, tuy chẳng mong đến sự đỗ đạt thành tài song sau này khôn lớn cũng biết đường phải trái mà cư xử, cũng biết đường tìm phương kế mà sinh nhai”. Điều 114: “Nhà nào có tự lực mua giấy bút cho con đi học thì thôi, nếu nhà nào vì hoàn cảnh bó buộc, gia đình túng thiếu không có tiền mua giấy bút thì cha mẹ hoặc người đỡ đầu trình với dân xin trợ cấp, dân cũng bằng lòng trợ cấp giấy bút cho, mà dân có thể trợ cấp cho được đến khi đỗ bằng cơ thủy tốt nghiệp”. Điều 115 và điều 116 quy định thể thức trợ cấp giấy bút và khuyến cáo các gia đình phải cho con gái đi học để mở mang trí tuệ, hiểu biết lễ nghi để làm tròn bốn phận làm dâu khi xuất giá.

Làng Hanh Thông giáo (Thái Thụy) vốn là một trong những làng nghèo trong vùng cũng quy định về việc học: “Những trẻ con trong làng từ 6 tuổi đến 12 tuổi thì



Một lớp học thời xưa.

Ảnh tư liệu

phụ huynh phải cho đi học, nếu những con nhà nghèo cùng quá không có giấy bút thì làng sẽ tìm một khoản tiền để cấp giấy bút cho, những đứa ấy đi học nếu nhà nước có sức mua báo chí thì dân cũng mua cho”.

Làng Đồng Tĩnh (Thái Thụy) quy định: “Trong làng phải lập một trường hương học để tiện cho trẻ con được học tập... Phải để phòng xa một món tiền mua sách vở giấy bút cấp cho con nhà nghèo”.

Hương ước xã Hiệp Trung (Đông Hưng) quy định các hình thức khuyến học, hàng năm có định thường cho trẻ em thi đỗ sơ học yếu lược. Ngoài ra, còn quy định: “Hương hội phải trừ món tiền sắm một cái tủ để ở đình, mua các sách vở cùng báo chí cần dùng để vào tủ ấy, chia khóa giao cho thủ từ, trong làng ai muốn xem sẽ bảo thủ từ lấy mà xem, khi xem xong giao lại thủ từ cất đi, nếu ai làm rách nát phải đền”.

Hương ước làng Duyên Trang (Đông Hưng) quy định: “Sự học là sự mở mang trí thức. Trong làng có nhiều người học thức ắt suy việc làm có nhiều điều hay. Muốn công phu học tập tỏ lòng khích khuyến của dân, phạm trong làng có ai có công học tập đỗ bằng sơ học tốt nghiệp trở lên làng thưởng cho một vị xã nhiều. Nếu người ấy đỗ đã vọng xã nhiều rồi thì

làng thưởng 10 đồng giấy bút và người nào đỗ bằng sơ học yếu lược làng thưởng 4 đồng”.

Hương ước của nhiều làng xưa ở Thái Bình còn quy định về việc học nghề. Ví dụ phường An Bài, huyện Phụ Dực vốn là một làng khoa bảng nổi tiếng lại là phó huyện Phụ Dực đã quy định: “Hễ ai có con trai, con gái phải cho ra công trường mà học tập cách thức, kỹ nghệ. Con gái phải học tập thêu dệt sẽ có thể tấn tới”.

Hương ước làng Năng Tĩnh (Vũ Thư) quy định: “Trong làng ai có con lên 8 tuổi đều phải chăm lo cho đi học để mở mang trí tuệ khôn ngoan và biết luân thường nghĩa lý mà ăn ở. Nếu ai có chăm cho con đi học chữ nghĩa tinh thông học hành tấn tới đỗ được tuyển sinh, khóa sinh thì dân cử đặt lên vị thứ từ tế như đỗ được bằng tốt nghiệp thì dân cử là người có phẩm giá không những cử đặt lên vị thứ từ tế mà lại miễn trừ tạp dịch, nếu ai đỗ được thông lý phán, tri huyện, tri phủ trở lên thời dân trí biểu người ấy một mẫu ruộng gọi là ruộng khóa điền để phụ công học tập”.

Hương ước làng Kinh Hào (Đông Hưng) quy định: “Nhà nào có con em 7 tuổi trở lên phải cho đi học, đến lúc thành đinh không thể học được nữa, thì phải tìm nghề làm ăn, không được để rong chơi vô ích. Con em nhà nào có thể học được mà

vì gia đình bần bách, có lời trình với hội đồng xét quản là người có thiên tư minh mẫn, thì làng cũng nên tìm cách giúp đỡ cho ít nhiều. Người đã đỗ đình trong làng chưa có vị thứ gì mà xét quả là người đương tông học hay là học đã thông thái cũng nên trừ cho các việc phụ dịch như dọn đường, đi canh, đi rước bạt để che dậu lý dịch khuyến cho người đi học”.

Qua khảo sát các bản hương ước xưa ở Thái Bình có thể thấy hầu hết các làng xã ở Thái Bình thuở trước đều rất trọng tri thức, tôn trọng người có học và khuyến học bằng nhiều hình thức khác nhau như xếp ngôi thứ cao cho người đỗ đạt, miễn tạp dịch cho người đi học, trợ cấp giấy bút cho con em nhà nghèo, phạt tiền với những gia đình không cho con đi học... Ở nhiều làng, việc học được cả dân làng quan tâm thể hiện tính xã hội hóa trong giáo dục như mở trường, mời thầy, dành tiền công trợ giúp con em nghèo học tập, thường tiên với những người đỗ đạt... Hầu hết các hương ước đều khuyến học theo tinh thần học để mở mang sự hiểu biết để cho làng văn minh tiến bộ.

Tim hiểu một cách thấu đáo các hình thức khuyến học trong hương ước xưa ở Thái Bình hẳn sẽ gợi mở nhiều điều cho công tác khuyến học và phát triển giáo dục và đào tạo trong thời đại mới.

TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI Góp phần phát triển kinh tế - xã hội

■ THU HOÀI

Với vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã và đang thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB và GĐXH), góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bà Trần Thị Hòa, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cho biết: Để bảo đảm hoạt động TVPB và GĐXH đạt hiệu quả, Liên hiệp Hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 898/QĐ-UBND, ngày 15/4/2016 Quy định về hoạt động TVPB và GĐXH của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; thông qua các ngành giới thiệu và tập hợp được hơn 150 chuyên gia trong và ngoài tỉnh có trình độ chuyên môn ở các lĩnh vực, có kinh nghiệm công tác trong các hội chuyên ngành, các cơ quan nhà nước, các trường đại học, cao đẳng, bệnh viện tâm huyết với hoạt động khoa học và sẵn sàng đóng góp ý kiến về các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương lựa chọn những đề án, dự án quan trọng, thiết thực đề xuất TVPB.

Đến nay, Liên hiệp Hội đã tổ chức 13 hội thảo, TVPB 17 đề án, chương trình ở nhiều lĩnh vực: khoa học và công nghệ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, môi trường, lao động việc làm, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch... Số lượng các đề án TVPB tăng dần qua các năm. Nếu như trước đây mỗi năm, Liên hiệp Hội được giao chủ trì và thực hiện TVPB 1 - 2 đề án và hội thảo, thì từ năm 2022 đến nay, Liên hiệp Hội đã thực hiện TVPB 3 - 4 đề án, 2 - 3 hội thảo/năm. Ngoài tổ chức TVPB các đề án, hàng năm, Liên hiệp Hội còn tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo của các số, ngành, đơn vị.

Cùng với Liên hiệp Hội, các hội thành viên cũng tổ chức nhiều hội nghị TVPB, đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo luật của Nhà nước; xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của ngành và địa phương; đề xuất, tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; TVPB và GĐXH các chương trình, dự án, đề án lớn như: Các hội thuộc lĩnh vực y được tổ chức TVPB đề án "Công tác xã hội hóa khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình"; đề án "Tổ chức khám, chữa bệnh



Hội thảo tư vấn, phản biện đề án phát triển thương mại dịch vụ thành phố Thái Bình giai đoạn 2023 - 2030, định hướng đến năm 2045.

theo yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi Thái Bình"... Các hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp tham gia TVPB đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"; đề án "Xây dựng và phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi lợn và gia cầm tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2020"... Chất lượng hoạt động TVPB ngày được nâng cao.

Là chi hội thành viên của Liên hiệp hội, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình có 100% hội viên là cán bộ, giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên. Các hội viên của chi hội đều tích cực tham gia hoạt động TVPB của Liên hiệp Hội và của tỉnh. Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết: Các thành viên của chi hội luôn tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nâng cao trình độ TVPB của Liên hiệp Hội. Chi hội cũng cử các giảng viên có trình độ phù hợp tham gia TVPB các đề án của tỉnh. Chính vì vậy, tuy chi hội mới thành

lập được gần 2 năm nhưng hội viên của chi hội đã tham gia phản biện 3 đề án của tỉnh, thành phố về lĩnh vực du lịch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật... Ngoài ra, các hội viên còn tham gia các hội đồng nghệ thuật của tỉnh, toàn quốc và quốc tế, đóng góp nhiều ý kiến vào lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động TVPB và GĐXH của Liên hiệp Hội còn những khó khăn, tồn tại nhất định như: Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành; chưa có quy định cụ thể, rõ ràng phân biệt giữa hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và Liên hiệp Hội. Một số chuyên gia, trí thức do bận nhiều công việc chuyên môn nên thời gian dành để tham gia công tác này còn hạn chế.

Bà Trần Thị Hòa, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cho biết thêm: Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời nâng cao hơn nữa

chất lượng, hiệu quả hoạt động TVPB và GĐXH, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị hiểu rõ về mục đích của hoạt động TVPB và GĐXH. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đẩy mạnh hoạt động TVPB và GĐXH các chương trình, đề án, dự án quan trọng của tỉnh, huyện, thành phố. Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động TVPB và GĐXH; sửa đổi, bổ sung cơ chế tài chính đối với hoạt động TVPB và GĐXH phù hợp với các quy định hiện hành. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia. Chủ động xây dựng quy trình cho hoạt động TVPB và GĐXH. Kiểm tra, giám sát việc tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề án, dự án và giải trình những nội dung không tiếp thu ý kiến của hội đồng TVPB và GĐXH. Hàng năm tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để có định hướng và giải pháp phù hợp hơn trong hoạt động TVPB và GĐXH.



Phát hiện nhiều vi phạm tại các phòng khám tư nhân

■ NHƯ HOÀNG

Song hành cùng các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) công lập, các phòng khám tư nhân mở ra đã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ sở thực hiện nghiêm túc quy định về KCB vẫn còn có phòng khám y tế tư nhân bộc lộ tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động. Qua kiểm tra đột xuất, cơ quan chức năng đã xử lý, yêu cầu tạm dừng hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động một số phòng khám tư trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra đầu... vi phạm đó

Cuối tháng 8/2024, đoàn kiểm tra hậu kiểm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh gồm các thành viên của ngành y tế, công an đã tiến hành kiểm tra tại Phòng khám Đa khoa Đông Phương (Đông Hưng). Qua kiểm tra, cơ sở đã cung cấp được một số hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở hạ tầng, phòng kỹ thuật, nhân sự, một số hồ sơ... không bảo đảm điều kiện. Kết luận của đoàn kiểm tra, cơ sở không đủ điều kiện hoạt động, yêu cầu tạm dừng hoạt động và có báo cáo giải trình với Sở Y tế.

Kiểm tra tại Phòng khám sản phụ khoa Hà Thành, thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng), thời điểm kiểm tra chưa cung cấp được các giấy tờ pháp lý liên quan, xuất hiện thuốc quá hạn sử dụng... Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động; có báo cáo giải trình, cung cấp tài liệu liên quan về việc đã được cấp giấy phép hoạt động gửi về Sở Y tế.

Không chỉ tại 2 cơ sở trên, qua kiểm tra 4 cơ sở khác, các thành viên trong đoàn còn phát hiện ra nhiều lỗi vi phạm về hồ sơ pháp lý, nhân sự, danh mục kỹ thuật... Ngoài ra, cũng có cơ sở quảng cáo quá phạm vi chuyên môn được cấp phép; việc báo cáo thống kê chưa được thực hiện thường xuyên... Về hoạt động phòng cháy, chữa cháy, các cơ sở đã có trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy song có nơi chưa đạt yêu cầu, thiếu phương án cứu hộ do cơ sở tự xây dựng...

Kiểm tra đột xuất, kiên quyết xử lý vi phạm

Bà Trần Thị Quỳnh Anh, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành y tế đã xây dựng kế hoạch kiểm tra hậu kiểm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh đã được thẩm định cấp giấy phép hoạt động. Hoạt động kiểm tra diễn ra từ tháng 8 - 12/2024. Đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất vào thời gian đăng ký hoạt động của cơ sở. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc kiểm tra hậu kiểm việc thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, việc bảo đảm các điều kiện để thực hiện hoạt động KCB sau khi được cấp phép hoạt động; hồ sơ pháp lý; điều kiện nhân sự, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng; việc thực hiện phạm vi chuyên môn, kỹ thuật chuyên môn được cấp phép hoạt động; quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị, kê đơn, kê đơn thuốc theo đơn điện tử; biển hiệu quảng cáo, công khai giá dịch vụ; việc thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định; công tác phòng cháy, chữa cháy...

Bà Trần Thị Quỳnh Anh cho biết thêm: Đến ngày 10/9, qua kiểm tra tại 17 cơ sở, đoàn kiểm tra đã phát hiện các lỗi vi phạm, yêu cầu 2 cơ sở chưa cấp



Nhiều vi phạm tại các phòng khám được phát hiện, trong đó có việc phân loại rác thải chưa đạt yêu cầu.

phép dừng hoạt động và đề nghị xử lý vi phạm hành chính; đồng thời tạm dừng hoạt động 2 cơ sở, thu hồi giấy phép hoạt động của 2 cơ sở khác. Ngoài ra, đoàn cũng yêu cầu một số cơ sở báo cáo, khắc phục tồn tại, hạn chế. Nếu cơ sở không khắc phục sẽ thu hồi giấy phép hoạt động. Cùng với việc kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã hướng dẫn cơ sở chấp hành các quy định của pháp luật; khắc phục những tồn tại, hạn chế. Căn cứ quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và kết quả kiểm tra, đoàn sẽ báo cáo lãnh đạo Sở, tiến hành thu hồi giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động KCB của cơ sở; thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề của cá nhân liên quan và xử lý các biện pháp khác tùy theo vi phạm của cơ sở.

Theo thống kê của ngành y tế, ngoài hệ thống y tế công lập, toàn tỉnh có gần 740 cơ sở hành nghề y tư nhân, trong đó có gần 700 phòng khám chuyên khoa, hơn 30 phòng khám đa khoa. Không thể phủ nhận vai trò của các cơ sở y tế ngoài công lập trong công tác KCB, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, nếu không có sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng và các cơ sở KCB tư nhân không tuân thủ, chấp hành các quy định



Công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn tại một phòng khám sản khoa ở thị trấn Đông Hưng chưa bảo đảm.

về KCB thì những vi phạm vẫn sẽ tiếp diễn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bệnh. Do đó, các cơ quan

chức năng cần xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, tránh tình trạng “nhờn luật”, tái diễn vi phạm.



Thuốc bổ đối với tuổi già không bằng la cà bè bạn

■ **Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC**

A/ GÓC NHÌN KHÁC NHAU

1) Khi còn trẻ mà ta năng la cà bè bạn thì kiểu gì cũng bị các cụ cao tuổi chê bai mắng nhiếc “Chẳng chịu làm ăn gì cả, lười chây thây ra, chỉ la cà bè bạn là nhanh thôi”. Thậm chí bạn nào đã hay la cà bè bạn mà kèm thêm lười biếng, kết hợp buồn lảm đờ lê nữa, nếu là nam thì khó lấy vợ, mà là nữ thì nặng số ế chồng.

2) Tuy nhiên, khi tuổi già đến, ai mà xa lánh bạn bè, ngại tiếp xúc, giao lưu với bên ngoài thì đó là một sai lầm nghiêm trọng.

3) Một nghiên cứu gần đây từ Trường Đại học University College London cho thấy: Bạn bè (chứ không phải là gia đình) có thể giúp làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ cho người già.

Các nhà nghiên cứu cho thấy: Những người già có các mối quan hệ xã hội tốt, bạn bè sống tích cực, sẽ có ít vấn đề về tim mạch, tăng khả năng miễn dịch hơn và nồng độ cortisol (một loại hormone gây căng thẳng) cũng sẽ thấp hơn.

4) Nói chung, các nghiên cứu khoa học y học và xã hội học cho thấy: Tình trạng ngắt kết nối với bạn bè và xã hội (đặc biệt ở người già) là một mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Do đó, việc duy trì mối quan hệ bạn bè và xã hội đối với người cao tuổi sẽ đem lại niềm vui hạnh phúc và nhiều lợi ích cực kỳ quan trọng cho sức khỏe.

B/ MẮT KẾT NỐI BẠN BÈ VÀ XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI?

Các ảnh hưởng đều đã được các nhà khoa học nghiên cứu cho kết quả:

1) Những người lớn tuổi mà không chịu giao lưu với bạn bè, xã hội (sống cô



Ảnh minh họa

đơn) hay bị huyết áp cao, thường xuyên bị căng thẳng, mệt mỏi và lo âu hơn, khó ngủ và ngủ không sâu, không ngon giấc. Nói chung là chất lượng cuộc sống kém mặc dù có thể giàu có và đầy đủ về vật chất.

2) Sự cô lập xã hội và sự cô đơn làm tăng nguy cơ mắc bệnh huyết áp, bệnh tim mạch, béo phì, trầm cảm, suy giảm trí nhớ, bệnh Alzheimer.

3) Những người già cô đơn dễ có xu hướng sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất

kích thích hơn. Lười vận động và trì trệ.

4) Những người ít giao lưu bạn bè, có xu hướng chết sớm hơn sau khi bị đau tim so với những người có kết nối giao lưu mạnh mẽ.

(còn nữa)

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Phạm Minh Giang, Bùi Xuân Ca (thành phố Thái Bình); Phạm Sim (Đông Hưng); Cao Bá Khoát, Nguyễn Thuỳên (Vũ Thư); Tạ Xuân Sinh (Hưng Hà); Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh); Xuân Vạn (Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Phạm Đông (Ban CHQS huyện Tiên Hải); Tô Phượng, Đức Chung (Đài TTTT Đông Hưng); Vũ Đông, Phạm Hưng, Thanh Huyền (Đài TTTT Kiến Xương); Bích Hạnh (Đài TTTT thành phố Thái Bình); Ngô Ngọc Thơ (Thanh Hóa); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần Thơ); Đặng Đức Phán, Lê Thị Ngọc Nữ (Thành phố Hồ Chí Minh); Lê Thị Kết, Nguyễn Thị Loan (Hà Nội); Nguyễn Chí Ngoan (Kiên Giang); Nguyễn Hồng Quang (Hà Giang); Nguyễn Đức Hoàn (Khánh Hòa); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Lê Thị Xuân (Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Định (Hải Dương); Vũ Nhựt Trường (Bến Tre); Bùi Việt Phương (Hòa Bình); Ngô Trọng Nghĩa (Trà Vinh).

Hưởng tới kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, CTV Thanh Hoàng có bài “Tuổi cao chí càng cao”. Theo bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí, vai trò của người cao tuổi là những “cây cao bóng cả”, những người “giữ hồn cho dân tộc” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Tuổi già nhưng chí không già/ Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh”...

Hưởng về ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam 20/10, CTV Cao Bá Khoát có bài “Chuyện kể về Đại đội pháo cao xạ Thanh Hương” và bài thơ “Nữ cao xạ pháo Thanh Hương”...

Tiếp tục động viên, chia sẻ với người dân vùng bão, lũ, trong tuần, các CTV gửi nhiều tin, bài, thơ, ảnh về chủ đề này, trong đó CTV Lê Thị Xuân có bài “Thiên lương hai tiếng đồng bào” viết về tình cảm, sự sẻ chia của người dân cả nước hưởng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão và mưa, lũ; CTV Nguyễn Đình Thu có tản văn “Ám lòng trong mưa”; CTV Nguyễn Thị Định có thơ “Lụt mất nước trời”; CTV Ngô Trọng Nghĩa có thơ “Nỗi đau Yagi”; CTV Bùi Việt Phương có bài “Cây hoàng lan đứng gác”

và bài “Những điểm cao trong lũ”; CTV Phạm Sim có thơ “Bão và lũ”; CTV Đặng Đức Phán có bài “Bão lũ hãy cảnh giác với các tai nạn về điện”. Theo tác giả, mỗi khi có mưa, bão, lũ thường xảy ra nhiều vụ tai nạn về điện gây chết người. Vì thế, trong những ngày mưa, lũ, các thiết bị nối nguồn điện trong nhà cũng có thể trở thành mối nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình. Tác giả đã đưa ra các giải pháp như xử trí tại chỗ khi bị điện giật; những lưu ý, ghi nhớ khi xảy ra tai nạn điện giật; cách để phòng điện giật...

Trong tuần, các CTV trong tỉnh gửi cộng tác nhiều tin, bài thời sự, trong đó CTV Xuân Vạn có tin: Trao tặng 30 suất quà trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư; CTV Tô Phượng có tin: Trao 106 suất quà trung thu cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; CTV Tạ Xuân Sinh có bài “Nhóm thiện nguyện 17” chung tay ứng phó mưa, lũ; CTV Lương Thế Lộc có các tin: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao ủng hộ tỉnh Thái Bình 1,5 tỷ đồng thông qua quỹ cứu trợ - Ủy ban MTTQ tỉnh; Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed và Hội Doanh nhân cứu chiến binh tình ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão, lũ; CTV Phạm Đông có tin: Ban CHQS huyện Tiên Hải quyền góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai; CTV Văn Dũng có tin: Huyện Tiên Hải và huyện Thái Thụy tổ chức hội thao dân quân biển năm 2024; CTV Tô

Phượng có tin: Xã Đông Sơn (Đông Hưng) ra mắt mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”... Cộng tác với trang địa phương trong chương trình phát thanh trên Báo Thái Bình điện tử, Đài TTTT Kiến Xương có các bài: “Huyện Kiến Xương chung tay chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, “Các biện pháp khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra” và bài giới thiệu về xã nông thôn mới Bình Định “Một miền quê đáng sống”... Cộng tác với chuyên mục người Thái Bình - đất Thái Bình, CTV Nguyễn Thanh có bài “Hương ước xưa quy định về khuyến học”...

Tin, bài của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 126, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

Trân trọng!

“CHÀNG TRAI VÀNG” của võ thuật chiến đấu

■ TIẾN ĐẠT

Rèn bản lĩnh, luyện kỹ năng, tinh thông võ thuật, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị và luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ là những mục tiêu mà Trung úy Nguyễn Quang Huy, nhân viên Ban Tham mưu, Ban CHQS thành phố Thái Bình luôn đặt ra đối với bản thân để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trở thành một chiến sĩ giỏi. Nhờ vậy, Trung úy Nguyễn Quang Huy cũng là người đã xuất sắc giành huy chương vàng môn võ chiến đấu tay không cấp toàn quân do Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức năm 2023.



Trung úy Nguyễn Quang Huy giành huy chương vàng môn võ chiến đấu tay không hạng cân 80kg.

Trên cương vị nhân viên trinh sát, Trung úy Nguyễn Quang Huy luôn xác định rõ nhiệm vụ của mình cần sự nhanh nhạy, cẩn thận, tỉ mỉ và khoa học. Thời gian qua, anh kịp thời bám nắm địa bàn được phân công phụ trách, báo cáo đến chỉ huy hơn 300 vụ việc có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Trung úy Nguyễn Quang Huy cho biết: Bản thân tôi luôn tự nhủ mình phải không ngừng nỗ lực, học hỏi, cầu thị và lắng nghe ý kiến của cấp trên, sự góp ý của đồng nghiệp, làm việc trên tinh thần đoàn kết vì tập thể để đạt hiệu quả cao nhất. Không chỉ bám nắm địa bàn, tôi còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời tham mưu giúp chỉ huy giải quyết nhanh các vụ việc phát sinh ở cơ sở; đồng thời sẵn sàng tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 tổ chức. Năm

2023, ở trận chung kết hạng cân 80kg tôi đã vượt qua vận động viên của Bộ Tham mưu Quân khu 7 và giành huy chương vàng môn võ chiến đấu tay không cho đoàn của Bộ CHQS tỉnh Thái Bình. Đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân tôi và cũng là động lực để tôi tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho đơn vị.

Để đạt được huy chương vàng, Trung úy Nguyễn Quang Huy đã dành hơn 3 tháng để luyện tập, nắm bắt từng kỹ năng, kinh nghiệm, kỹ thuật thi đấu do huấn luyện viên truyền đạt, chấp hành nghiêm chế độ luyện tập, sinh hoạt đối với một vận động viên. Trung úy Nguyễn Quang Huy chia sẻ thêm: Khi tham gia thi đấu toàn quân thì yêu cầu về thể hình, cân nặng rất nghiêm ngặt, vì thế tôi phải tuân thủ đúng hướng dẫn của huấn luyện viên để đạt chuẩn về cân nặng. Bản thân chủ động sắp xếp công việc hợp lý để luyện tập tăng cường thể lực và rèn các kỹ năng võ thuật, trong quá trình thi đấu luôn cố

gắng và quyết tâm hết mình để hoàn thiện phần thi. Khó khăn lớn nhất với tôi khi tham gia thi đấu võ chiến đấu tay không là các vận động viên tham gia thi đấu đều là những người có kinh nghiệm, giỏi võ vì vậy bản thân phải chủ động để tránh bị chấn thương nặng xảy ra.

Đồng chí Phạm Văn Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tiên Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Trung úy Nguyễn Quang Huy là cán bộ được giao phân công phụ trách địa bàn phường rất sâu sát với cơ sở, nắm rất chắc địa bàn; phối hợp tích cực với chúng tôi trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ huy đơn vị xử lý kịp thời nhiều vụ việc. Đồng chí cũng rất tích cực tham gia cùng địa phương thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đủ chỉ tiêu giao quân hàng năm.

Kể về cuộc sống hàng ngày của gia đình, chị Đặng Thu Huyền, vợ Trung úy Nguyễn Quang Huy chia sẻ: Cả hai vợ

chồng đều bận công việc nên thường hay đi sớm về muộn nhưng anh Huy luôn động viên, giúp đỡ và chia sẻ với tôi công việc trong gia đình. Bản thân tôi cũng xác định mình là điểm tựa vững chắc để chồng yên tâm công tác, cống hiến hết mình để bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một quân nhân.

Trung tá Lương Đức Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Thái Bình đánh giá: Trung úy Nguyễn Quang Huy là cán bộ trẻ nhưng rất nhiệt tình, trách nhiệm trong hoạt động của cơ quan. Tám huy chương vàng võ chiến đấu tay không toàn quân là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng của đồng chí, đồng thời thể hiện rõ nét kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị hàng năm. Lãnh đạo Ban CHQS thành phố luôn khuyến khích, động viên và tạo điều kiện hết mức để những cán bộ trẻ, có năng lực như đồng chí Huy cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.



Ngoài giờ hành chính, Trung úy Nguyễn Quang Huy luôn chủ động học tập nâng cao trình độ và duy trì luyện tập hàng ngày để bảo đảm thể lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

